



## ถาม-ตอบ งานกุศลช่วยชาติ

กราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) กระผมนายฉัตรเฉลิม หัตถกรรม ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตกราบนมัสการ สนทนาข้อธรรมะและสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ กับพี่น้องพุทธศาสนิกชน

**๑** ถาม : หลวงตาครับ วันนี้ลูกหลานญาติโยมมาร่วมทอดกฐินช่วยชาติกันมากมาย ไม่ทราบว่าหลวงตามีความรู้สึกพึงพอใจมากน้อยเพียงใดครับ

หลวงตา : โอ้ พอใจ มาสร้างบุญกุศล พอใจ ยิ่งได้สมบัติเงินทองเข้าสู่คลังหลวงมากๆ จากคนจำนวนมากแล้ว หลวงตายิ่งพอใจใหญ่เลย เอ้า เอาแค่นี้ก่อน

**๒** ถาม : หลวงตาครับ มีคนฝากเรียนถามหลวงตาว่า การทำบุญกฐินนั้น ผลของบุญกุศลที่เราทำนั้นจะได้รับมากน้อยเพียงใดตามหลักพระพุทธานุศาสนาครับ

หลวงตา : ทำบุญ อานิสงส์มีผลมากทีเดียว เช่น ทำบุญกฐินในวัดป่าบ้านตาดเพื่อชาติคราวนี้ อานิสงส์ขนาดจะยกชาติไทยทั้งชาติขึ้นได้ โดยไม่อาจสงสัย ไม่มีอานิสงส์ใด จะยิ่งกว่าอานิสงส์แห่งกฐินของเรา เพื่อยกชาติไทยทั้งชาติขึ้นสู่ความสง่าราศีดั่งามแห่งชาติไทยของตน เอาแค่นี้ก่อนเป็นระยะๆ ไป

**๓** ถาม : หลวงตาครับ ที่หลวงตาตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้ได้ทองคำ ๑๐ ตัน และเงินดอลลาร์ ๑๐ ล้านดอลลาร์นั้น จนถึงขณะนี้หลวงตามีความมั่นใจว่าจะได้ครบตามที่ได้ตั้งใจไว้ไหมครับ

หลวงตา : อ้อ มั่นใจว่าได้ครบ จากบรรดาพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศ ซึ่งมีความรักชาติ มีความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงกัน



๗๘

อยู่เรื่อยมาจากกระทั่งปัจจุบันนี้ ไม่เคยบกพร่องในความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันทุกแห่งทุกแขนงที่เป็นมานี้ เป็นที่อนุโมทนากับบรรดาพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติตลอดมา

เราจึงแน่ใจว่า ทองคำที่กำหนดไว้จะต้องได้ตามกำหนดนั้น และดอลลาร์ก็เช่นเดียวกัน จะได้ตามกำหนดแน่นอน เป็นแต่เวล่ำเวลาในระยะนี้ยังเรียนให้ทราบไม่ได้ แต่แน่ใจกับบรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเราว่า ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันนี้จะสามารถยกได้โดยไม่อาจสงสัยเลย และดอลลาร์ ๑๐ ล้านก็เช่นเดียวกัน

เพราะเราได้เห็นความสำคัญ และ ความรักชาติ การแสดงออกของพี่น้องชาวไทย เพื่อความเสียสละต่อชาติของตนนั้น มีพร้อมมูลบริบูรณ์มาโดยลำดับลำดับ ไม่เคยบกพร่องในกิจการที่ จะมามีการขัดข้อง หรือต่อต้านประการใด ที่จะให้ชาติไทยของเราบกพร่องในการก้าวเดินไม่ราบรื่น อย่างนี้ไม่ปรากฏในพี่น้องชาวไทยเรา เราจึงขอขอบคุณกับพี่น้องชาวไทยเราไว้ล่วงหน้าด้วยว่า อย่งไรจะต้องสำเร็จตามความมุ่งหมายของพี่น้องชาวไทยเรา ที่มีความรักชาติเสมอหน้ากัน

๕ งาม : หลวงตาครับ ที่หลวงตาได้ทำโครงการช่วยชาติ ๕ ปี ๖ ปีมานี้ ไม่ทราบว่าพบปัญหาอุปสรรคมากน้อยแค่ไหน และหลวงตาใช้วิธีการแก้ไขปัญหายังไรครับ

หลวงตา : อ้อ ถ้าพูดถึงเรื่องอุปสรรคนั้น ที่ปรากฏให้เป็นข้อข้องใจนั้น ไม่มี แต่อุปสรรคในความคิด ก็เป็นความคิดของหัวหน้าเอง อาจมีบ้างเล็กๆ น้อยๆ บางที่ได้จำนวนแค่นี้ คิดอยากได้จำนวนเท่านี้ อยู่เรื่อยๆ มันเป็นอุปสรรคมาขัดเจ้าของอยู่เสมออันนี้ ทั้งๆ ที่พี่น้องชาวไทยบริจาครวมตลอดมา แต่การดำเนินที่ผ่านมามทุกวันนี้ ไม่เคยมีอุปสรรคแต่อย่างใด ราบรื่นเรื่อยมา เราจึงขอขอบคุณและอนุโมทนา กับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทั่วหน้ากันโดยลำดับมาเช่นเดียวกัน

๕ **ถาม :** หลวงตาครับ ถ้าหากว่าทองคำครบ ๑๐ ตัน และเงินดอลลาร์ครบ ๑๐ ล้านดอลลาร์แล้ว หลวงตาจะยุติโครงการเพียงเท่านี้ หรือจะมีโครงการอะไรต่อไปยังใ้ไปบ้างไหมครับ

**หลวงตา :** ถ้าครบแล้ว เรื่องโครงการไม่มีแหละ ก็มีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องชาวไทยว่า ได้สมมักสมหมายแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยความพร้อมเพียงสามัคคี และความรักชาติของเรา

เรื่องโครงการข้างหน้านั้น ยังไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาเลย เราพูดเฉพาะโครงการปัจจุบันนี้ เราพยายามจะให้สำเร็จตามความมุ่งหมาย โดยอาศัยพี่น้องชาวไทยเราเป็นกำลังศรัทธา เสียสละทุกด้านทุกทาง มาโดยลำดับ สำหรับความขัดข้อง หรืออุปสรรคใดๆ ข้างหน้านั้น เรายังไม่ได้คิด เท่าที่ผ่านมา ก็ไม่เคยปรากฏ ราบรื่นตลอดมา

๖ **ถาม :** หลวงตาครับ มีคนบอกว่า หลวงตาก็อายุมากแล้ว ปีนี้ หลวงตาก็อายุ ๙๑ แล้ว นับว่าเป็นผู้สูงอายุมากพอสมควร น่าจะได้พักผ่อน หลวงตาคิดและตัดสินใจยังไง ถึงได้ออกมานำพาคนไทย นำพาพุทธศาสนิกชนออกต่อสู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองครับ

**หลวงตา :** อ้อ ทุกวันนี้หลวงตาก็พักผ่อนอยู่แล้ว ทั้งไป ทั้งยืน ทั้งเดิน ทั้งนั่ง ทั้งนอน ทั้งพักผ่อนมาเรื่อยๆ อย่างนี้แหละ กรุณาอย่าได้ห่วงใยหลวงตาเลย เรื่องสังขารร่างกายนี้ เราห่วงใยแต่ชาติบ้านเมืองของเรา เป็นอย่างมาก ยิ่งกว่าห่วงใยตัวของเราเอง ห่วงใยพี่น้องชาวไทยเรา ทางด้านวัตถุเราก็อยากจะทำให้สมบูรณ์พูนผล คือ สมบัติทั้งหลายได้เข้าสู่คลังหลวง ส่วนทางด้านจิตใจ ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยมีความใกล้ชิดติดพันกับศีลกับธรรมบ้าง จะรู้จักบาป จักบุญ รู้จักผิดจักถูก พูดกันก็รู้เรื่องราวกัน แก้ไขตัดแปลงไปตามเหตุตามผล ก็ราบรื่นดีงามต่อไปเท่านั้น นอกนั้น หลวงตาไม่มีอะไรเป็นห่วงกับสังขารร่างกายของหลวงตาเลย เอาแค่นี้ก่อน



๘๐

๗) **ถาม :** หลวงตาครับ มีคนบอกว่า ทุกวันนี้คนไทยเราจะห่างเหินจากธรรมะ ห่างเหินจากศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมก็ลดน้อยลง อยากจะขออาราธนาหลวงตากฤษณาชี้แนะแนวทางที่จะปฏิบัติ เพื่อให้อยู่ในศีลในธรรม เพื่อให้สังคมสงบร่มเย็นครับ

**หลวงตา :** เรื่องการห่างเหินจากศีลธรรม เราพูดเฉพาะคนไทยเรา คนอื่นก็พอๆ กันนั่นแหละ แม้แต่ผู้พูดนี้ก็เคยห่างเหินจากศีลจากธรรมมานานเหมือนกัน จนกระทั่งมาบวชนี้ค่อยใกล้ชิดติดพันกับอรรถกับธรรมมากขึ้น จนได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนพี่น้องทั้งหลาย จึงขอให้อย่าได้พากันห่างเหินจากศีลจากธรรม

**คำว่าศีล ว่าธรรม คือ ความดีงามประดับตน และ หน้าที่การงาน** ทุกสิ่งทุกอย่าง สดสวย งดงามไปหมด ถ้าคนมีศีลมีธรรม ถ้าไม่มีศีลมีธรรม มันเป็นเรื่องตันทุรังนะ คนไม่มีศีลมีธรรมนั่นแหละ คนหน้าด้าน คนไม่มีศีลมีธรรม คนหน้าบาง คือ คนมีศีลธรรม รู้จักอาย รู้จักผิด รู้จักถูก และรู้จักยอมรับ ถ้าคนไม่มีศีลธรรมแล้วเป็นคนหน้าด้าน ไม่รู้จักอาย หลวมนี้่ว สอดนี้่ว หลวมแขน สอดแขน หลวมตัว สอดเข้าไปทั้งตัว เหยียบย่ำทำลายไปหมด นี่คือ คนหน้าด้าน คนอันธพาล คนไม่มีศีลธรรม เราอย่าให้เป็นคนประเภทนั้น ให้เป็นคนหน้าบาง มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องประดับตนเสมอ พูดผิด พูดถูก ยอมรับกันตามหลักของสังคมที่ปฏิบัติต่อกันมาโดยลำดับ

เรื่อง ศีลธรรม พี่น้องทั้งหลายก็พอมีอยู่ประจำแล้ว สมนามว่าเราเป็นชาวพุทธ แต่อยากจะทำให้เน้นหนักทางด้านจิตใจมากขึ้น เรื่องการให้ทาน นี่เป็นพื้นฐานแห่งชาติไทยของเรา ซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่แล้ว ศีลรู้สึกจะห่างเหินกันมากพอประมาณ แต่เรื่องจิตตภาวนา เพื่อความสงบร่มเย็นแก่จิตใจ ซึ่งเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงแล้ว ชาวพุทธเราไม่ค่อยจะสนใจอะไรเลย จึงเป็นที่น่าวิตกมาก



จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทำความสงบใจในกาลอันควร เช่น เวลากลางค่ำ กลางคืน เราจะหลับนอน ไม่มีหน้าที่การงานอันใดทำ แล้วเวลานี้ มีตั้งแต่จะหลับจะนอน จึงขอให้ให้นำอรุณำธรรมไปเป็น คู่จิตใจ หลับไปด้วยบทภาวนา เช่น เรานั่งสงบในห้องพระ หรือไม่มี ห้องพระก็ตาม ให้ทำความสงบใจของเรา

โดยนึกคำบริกรรมคำใดก็ได้ พุทฺโธก็ได้ ฐัมโมก็ได้ สังโฆก็ได้ ตามแต่จริตนิสัยชอบ นำมาบริกรรม แล้วมีสติกำกับรักษาอยู่กับคำ บริกรรมนั้น แล้วจิตใจของเราจะมีความสงบร่มเย็น จนกระทั่งหลับไป ถ้าเรานอนภาวนา ถ้านั่งภาวนา ก็มีความสงบ จนกระทั่งถึงเวลาเราจะ นอนลงไป นี้เรียกว่า ผู้มีความใกล้ชิดติดพันกับธรรม โดยทางจิตตภาวนา ซึ่งเป็นความใกล้ชิดติดพันกับพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง พุทฺโธ ฐัมโม สังโฆ เกิดขึ้นจากการภาวนา

**พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้น เพราะการภาวนา พระธรรมปรากฏขึ้น เพราะการภาวนาของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกปรากฏเป็น สงฆ์ สรรณ คจฺฉามิ ของพวกเรา เกิดขึ้นได้เพราะการภาวนา เป็นรากฐานอันใหญ่โต ของใจเรา**

จึงขอให้พี่น้องทั้งหลาย ได้นำธรรมข้อนี้ไปกำกับจิตใจ เวลา จะหลับจะนอน อย่าปล่อยวาง ให้ได้นึกพุทฺโธก็ได้ ฐัมโมก็ได้ ตามแต่ จริตนิสัยชอบ มีสติบังคับ จนกระทั่งหลับไปด้วยกันขณะนอน ถ้า ขณะนั้นก็ให้มีสติกำกับอยู่ จนกระทั่งถึงเวลาเราจะหลับจะนอนแล้วค่อย นอน ก็ให้มีคำบริกรรมนี้ติดแนบไปจนกระทั่งถึงหลับ นี้เรียกว่า เรา เป็นผู้ใกล้ชิดติดพันกับธรรม คือ จิตตภาวนา จิตใจของเราจะมีความ สงบร่มเย็น

เพราะการภาวนานี้เป็นธรรมที่เลิศเลอ แต่เป็นธรรมที่ลึกลับ เพราะโลกทั้งหลายไม่สนใจจะทำจิตใจของตนในด้านจิตตภาวนา ธรรม ที่อัศจรรย์แปลกประหลาด ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการภาวนานี้ จึงไม่ค่อย



๘๒

ปรากฏ ในครั้งพุทธกาลที่ปรากฏมากมาย ก็คือ มีท่านผู้สนใจภาวนา จำนวนมาก ครั้นถอยลงมาๆ การภาวนาก็ถอยลง เรื่องมรรค เรื่องผล ที่จะเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ตนก็ลดลงๆ จนกลายเป็นว่า ศาสนาพุทธ มีแต่การศึกษาเล่าเรียนอย่างเดียว เพียงจำได้เท่านั้นก็เป็นมรรค เป็นผล ไปหมด ทั้งๆ ที่เป็นไปไม่ได้เลย ก็เข้าใจว่าเป็นไปได้หมด เพราะภาค ปฏิบัติไม่มี ผลก็ไม่มี จึงต้องมีภาคปฏิบัติ เมื่อมีภาคปฏิบัติแล้ว ปฏิเวธะ คือ ผลของงานที่เราทำขึ้นย่อมปรากฏ

เช่น เราภาวนา เป็นต้น ผล คือ ความสงบเย็นใจก็ปรากฏขึ้นมา ตลอดถึงความสว่างไสวภายในจิตใจ เกิดขึ้นจากการภาวนาทั้งนั้น จึง ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พิจารณา เรื่องการภาวนาเป็นรากแก้วของ พระพุทธศาสนา เวลาที่เราคว่ำเอาตั้งแต่กิ่งแต่ก้าน มาพูดมาจาก มาสนทนา แล้วไม่ค่อยมีการปฏิบัติ ตามกิ่งก้านนั้นอีกด้วย ถ้าเราได้ ภาวนาลงไปแล้ว จิตใจของเราจะมีความสงบเย็น

ความสงบของใจที่เกิดจากภาวนานี้ ประมาณไม่ได้นะ ตามแต่ จริตนิสัยของผู้ภาวนา ซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันในทางนิสัยวาสนา และภูมิของจิตของธรรม ที่จะปรากฏขึ้นในขณะภาวนานั้นต่างกัน อย่างไรก็ตาม การภาวนานี้ แม้จะไม่ปรากฏผลเป็นความสงบเย็นใจ แต่อาหิสงส์แห่งการภาวนานี้ มีมากกว่าอาหิสงส์แห่งการบำเพ็ญ คุณงามความดีอย่างอื่น

จึงขอให้พี่น้องทั้งหลาย ได้นำภาวนานี้ไปเป็นหลักจิตหลักใจ ของเราแล้ว เมื่อผลยิ่งปรากฏขึ้นในการภาวนา ให้เป็นความสงบเย็นใจ ซาบซึ้งภายในใจแล้ว การให้ทาน ก็มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้น มีความละเอียดลออต่อทานของตน

นอกจากนั้น มีความใฝ่ใจในการรักษาศีล คือ ความดีงาม ประจำตน เป็นสมบัติของตนมากขึ้นๆ เพราะอำนาจแห่งจิตตภาวนา ซึ่งเป็นฐานอันใหญ่หลวงของธรรม ได้สะกิดเตือนบอกในการเคลื่อนไหว

และการกระทำของเราทุกด้านทุกทาง แม้จะทำความชั่ว จิตใจที่มีจิตตภาวนาจะสะกิดทันทีๆ สะดุดตัว สะดุดใจ แล้วระงับยับยั้งตนเองจากการทำชั่วนั้นได้ โดยไม่ต้องสงสัย นี่เพราะการภาวนา มีธรรมภายในใจท่าน ย่อมเตือนออกมาเสมอ ถ้าไม่มีเลยนี้ คำว่า เตือนไม่มี มีแต่ถูกลู่ถูกตามความเคยชินของนิสัย ซึ่งเป็นความหยาบโลนอยู่แล้ว ให้เป็นความสกปรกโสมนมตามๆ กันไปหมด

เรื่องภาวนา เป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องทั้งหลายมีความหวั่นเหินจากจิตตภาวนานี้ จึงทำให้การงานก็มักจะเลอะเทอะๆ ไม่มีหลักมีเกณฑ์ การประพฤติตัวในแง่ต่างๆ ก็มักจะเลอะเทอะไปตามๆ กัน คนเราถ้าจิตใจได้รับการภาวนาจนปรากฏเป็นความสงบเย็นใจแล้ว **หิริโอตตปะ** คือ ความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมทั้งหลาย ควร หรือ ไม่ควร นั้นจะปรากฏขึ้นภายในใจโดยลำดับลำดับ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พี่น้องทั้งหลายจะได้หันหน้าเข้าใกล้ซัดติดพันกับการภาวนา ซึ่งเป็นธรรมเตือนตนอยู่ในจิตใจ นั้นแล วันนี้พูดเพียงเท่านี้เสียก่อน เวลาจะไม่พอ เอ้า มีอะไรอีกว่ามา





๘๔

๘ **ถาม :** หลวงตาครับ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงบอกข้าราชการว่า ให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดูแลประชาชนให้มีความสุข ความสงบ ไม่ทราบว่าจะหลวงตาจะมีข้อธรรมะใดๆ ที่จะแนะนำแก่ ข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิด ประโยชน์กับประชาชนบ้างไหมครับ

**หลวงตา :** พูดอย่างนี้ ก็เหมือนให้หลวงตาไปสอนสังฆราช นั้นแหละ ไม่มีใครที่จะรู้มากกว่าวกราชการต่างๆ หลวงตาอยู่แต่ ในป่าในเขา พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในป่าก็จริง แต่ท่านเป็นจอมปราชญ์ แต่หลวงตาอยู่ในป่านั้นเป็นจอมโง่ จึงไม่อาจจะสอนวงราชการงานเมือง ได้ แล้วแต่ท่านผู้ใดจะพิจารณาปฏิบัติตนเองในทางที่ถูก ดั่งถาม ความ สะอาดในการประพฤติ กระทำทุกอย่างกับตัวเอง เพราะได้รับการศึกษา อบรมมาจากพุทธศาสนาด้วยกัน จึงขอฝากเพียงว่า ให้ตั้งหน้า ตั้งตา สมเราเป็นผู้ใหญ่ ใหญ่เท่าไรยังมีธรรมมาก ประพฤติ ปฏิบัติเข้มงวด มาก ระวังตัวเองมาก ยิ่งกว่าผู้ใด

ยกตัวอย่าง ท่านผู้มีศีลมีธรรมในวัดในวา พระเจ้า พระสงฆ์ ที่บวชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม เป็นศีลเป็นธรรมจริงๆ แล้ว เป็นผู้ใหญ่ เท่าไร ยิ่งมีความเข้มงวดกวดขันในการระมัดระวังตนเอง เกี่ยวข้องกับ เพื่อนฝูง ก็คอยแนะนำสั่งสอน ไม่ให้ผิดให้พลาด เพื่อนฝูงก็มีความ เคารพยำเกรงเอง เพราะผู้ใหญ่เป็นผู้มีความเคารพยำเกรง เป็นอรรถ เป็นธรรมต่อตัวเองอยู่แล้ว ผู้น้อยก็ย่อมมีความเคารพนับถือ

วงราชการงานเมืองใหญ่เท่าไร ยิ่งมีความเคารพในความสุจริต ยุติธรรม มีอรรถมีธรรมมากขึ้นๆ แล้ว ผู้น้อยก็มีความเชื่อฟัง เพราะ ความเคารพนับถือกันโดยลำดับลำดับ แล้วก็เป็นความดีงามขึ้นมา เพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้ คือ ความสะอาด ในการประพฤติปฏิบัติ จึงขอมอบไว้กับท่านผู้ทำราชการงานเมือง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในชาติ ของตนโดยทั่วกัน เอาแต่นี้ก่อน



๙ งาม : หลวงตาครับ ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านเดินนำหน้า แล้วพาพี่น้องชาวไทยทุกคนให้ต่อสู้ เอาชัยชนะกับปัญหายาเสพติด หลวงตาจะมีข้อเสนอแนะอย่างไรกับพี่น้องคนไทย ให้หลีกเลี่ยงห่างไกลจาก ยาเสพติดครับ

หลวงตา : เรื่องยาเสพติดนี้ มันพิลึกนะ อย่าให้เข้ามาใกล้ ชิดติดพันกับเราเลย เรื่องยาเสพติดนี้ เป็นมหากภัยต่อชาติ แม้ที่สุด เอายาเสพติดไปให้หมากิน หมากก็เป็นบ้าไปได้เลย เรายังจะกล้าหาญ แข่งกับหมา เกินหมาไปแล้ว ให้ดียิ่งกว่ามนุษย์ด้วยการกินยาเสพติดนี้ อย่าพากันหาญคิด หาญทำนะ จะสังหารคนทั้งชาติ ให้แหลกเหลวไปหมด

จึงขอขบิณฑบาตจากบรรดาลูกหลานทั้งหลายทั่วประเทศไทย เราให้ อย่าใกล้ชิดติดพันกับยาเสพติด ซึ่งเป็นยามหากภัย ให้ ระมัดระวังทั่วหน้ากัน อย่าให้แต่ผู้อื่นมาแนะ มาสอน มาบอก หรือมา บังคับบัญชาเรา ให้เรานั้นแหละ เป็นผู้บังคับบัญชาเราเอง จากสิ่งที่เป็นภัยเหล่านี้ เพราะทราบได้ด้วยกันทุกคนว่า สิ่งนี้เป็นภัย จึงไม่ควร ให้เข้ามาใกล้ชิดติดพันกับตัวเอง ต้องปิดออกเสมอ

เพื่อนฝูงที่เข้าคบค้าสมาคมกัน ควรจะสังเกตสังกาทันเรียบร้อย ก่อนว่า คนประเภทไหนที่มากี่ยวข้องกับเรา ถ้าเป็นพวกยาเสพติด แล้ว ให้ถือว่า มหากภัยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้ว จะทำลายเรา อย่า คบค้าสมาคมกับคนประเภทนั้น อันนี้เป็นสิ่งที่เสียหายมาก

จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะ เรื่อง ยาเสพติด ไม่มีชิ้นดีเลย ทำให้เสียหายโดยสิ้นเชิง ไม่มีคุณค่า มีราคาหมดทั้งประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศของคนดีอยู่แล้ว แต่ กลับมามียาเสพติด สิ่งไร้ค่า สังหารสารคุณทั้งหลายให้ฉิบหาย ไปด้วยยาเสพติดนี้แล้ว แล้วนำมาเสพยาเหล่านี้ แล้วฉิบหาย ทั่วประเทศ แม้ที่สุด ศาสนา ก็ไม่มีเหลือเลย จึงขอให้พี่น้องทั้งหลาย จำเอาไว้ อย่าได้ไปคุ่นเคยเป็นอันขาด



๘๖

เอาล่ะ เอาแค่นี้แหละ เพราะทางบ้านเมือง ท่านก็ได้พยายาม เต็มกำลังความสามารถของท่านอยู่แล้ว ทางศาสนาก็เป็นแต่เพียงว่า เตือนให้ทราบ ที่ท่านดำเนินอยู่แล้ว เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นความ ถูกต้องดีงามแล้ว ไม่มีอะไรผิด ทางราชการ ภาษาทางโลกเขาบอกว่าปราบยาเสพติด นั่นคือ ท่านปราบยาเสพติด ไม่ให้มาใกล้ชิดกับคน ถ้าเข้ามาใกล้ชิดกับคนแล้ว ยาเสพติดจะมาปราบคน คนจะเสียหาย ไปหมด ท่านบอกว่า ปราบยาเสพติด ก็คือ อย่าเห็นคุณต่อมัน ให้จำเอานะ ท่านทำอยู่แล้ว ทางศาสนาก็เพียงเตือนให้ท่านทั้งหลายทราบ เท่านั้นเอง เอาแค่นี้ก่อน

**๑๐** **ถาม :** หลวงตาครับ โดยปรกติ การร่วมกันป้องกันรักษา ประเทศชาตินั้นจะต้องมีกำลังทหาร มีกำลังอาวุธที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรู แต่ว่าที่หลวงตาออกมาเดินนำหน้า แล้วบอกว่าจะต่อสู้ เพื่อแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจให้ประเทศชาตินั้น หลวงตามีความคิดอย่างไร ถึงได้ ตัดสินใจเดินนำหน้าพวกเราแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครับ

**หลวงตา :** ต้องขอภัยนะ หลวงตาหุ้มนั่นหนวก พุดอะไรๆ ต้อง มีล่ำมมาแปลอีกทีหนึ่งๆ ถ้าล่ำมแปลมาอย่างไร หลวงตาก็ปฏิบัติตาม ล่ำมแปล ถ้าล่ำมว่าทางนั้น เขาบอกว่าให้หลวงตาฆ่าคน หลวงตา อาจจะไปฆ่าคนก็ได้ เข้าใจไหม เพราะมันฟังไม่ชัด อันนี้ ก็เกี่ยวกับ เรื่องศาสดาราวุธ บ้านเมืองเขาอะไรกัน

**ถาม :** หลวงตาครับ เวลาจะป้องกันประเทศชาติบ้านเมือง เราต้องใช้กองทัพ ใช้ทหาร ใช้อาวุธ แต่หลวงตาบอกว่าจะเดินนำหน้า พวกเราเพื่อต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจ ออกมาช่วยชาติ หลวงตาไม่มีอาวุธ ไม่มีกองทัพเลย หลวงตาคิดอย่างไรถึงออกมาช่วยในครั้งนี้ครับ

**หลวงตา :** อันนี้ ตอบยากเหมือนกันนะ เรามีอาวุธอยู่เต็มความสามารถของเรา ที่เราปราบความชั่วทั้งหลายของเรามาโดยลำดับ พระพุทธเจ้าก็มีเต็มพระองค์ สาวกก็มีเต็มองค์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

ท่านก็มีอาวุธเต็มตัวของท่าน แต่การแนะนำสั่งสอนคนอื่นนั้น ก็ต้องสอนโดยความเป็นธรรมไป จะว่าเป็นอาวุธที่มันขัดกัน สอนด้วยความเป็นธรรม สิ่งใดที่เป็นข้าศึก อย่าพากันหาญทำ นี่ก็เรียกว่าเป็นอาวุธอันหนึ่ง คือ ธรรมอาวุธ สอนบอกว่าอย่าทำ นี่คือ อาวุธของธรรม ไม่ให้ทำความชั่ว เรียกว่า อาวุธของธรรม ท่านเรียกว่า ธรรมอาวุธ คือ มีอาวุธเครื่องปราบศัตรู คือ กิเลสตัณหาประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ภายในใจ แล้วพยายามแก้ไขตัดแปลงและปราบปรามออกโดยลำดับ นี่ก็เรียกว่า อาวุธอันหนึ่งเหมือนกัน เอ้า มีอะไรว่ามาอีก

๑๑) ถาม : หลวงตาครับ หลวงตามีภาระที่จะต้องสงเคราะห์โลกต่อไปจากโครงการช่วยชาตินี้มากน้อยแค่ไหนครับ

หลวงตา : อ้อ เรื่องภาระนี้ ก็มีดั่งที่ท่านทั้งหลายเห็นแล้ว ก็ไม่ทราบจะแจ้งไปยังไง แต่ภาระที่มีภายในใจที่มีต่อโลกด้วยเมตตาธรรม นั้นมีตลอด อันนี้จะพูดให้ใครฟัง ก็พูดไม่ได้ ท่านเรียกว่า เมตตาธรรม มีอยู่ตลอดภายในจิตใจ แต่ส่วนที่จะช่วยโลกได้มากน้อยเพียงใด เป็นกิริยาที่แสดงออก ดั่งที่ท่านำโลกทั้งหลายให้ปฏิบัติอยู่เวลานี้ นั้นแลเป็นอุบายวิธีการอันหนึ่ง

ขอกราบขอบพระเดชพระคุณหลวงตาครับ เพราะว่าต่อจากนี้ไป ก็จะเป็นเวลา ให้ญาติโยม ได้ถวายบริวารกฐินกับหลวงตาครับ ในนามกรมประชาสัมพันธ์ ขอกราบขอบพระคุณหลวงตาครับ





## นำของกฐินไปบอกบุญ ถูกต้องหรือไม่



**โยม :** ในช่วงวันกฐินเพื่อชาติไทย ผมได้นำของกฐินไปบอกบุญช่วยชาติให้บริวารทั้งหลายเข้าใจและร่วมทำบุญมหากุศลช่วยชาติ ก็มีบางคนเหมือนไม่ค่อยเต็มใจทำ แต่เขาก็ใส่ซองมาให้ ผมก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจเรื่องความสามัคคี ความเสียสละที่หลวงตาเทศน์สอนประจำ ผมเอาไปอธิบายให้เขาฟัง แต่ก็มีจำนวนมากที่บอกว่าไม่ให้ไปเรื่อยแบบนี้ ผมขอเรียนถามหลวงตาครับว่า การบอกบุญกันแบบนี้เป็นการถูกต้องหรือไม่ครับ ผมตั้งใจให้บริวารได้มหากุศลนี้ ทั่วหน้ากัน

**หลวงตา :** นั่นซี ก็พอดีกับเรากำลังจะถาม ว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องแล้วแบบนี้จริงจะถูก กำลังจะถามอยู่ เข้าใจไหม ก็แบบนี้แหละ มันถูกเข้าใจหรือเปล่า อย่าหวังว่าฉัน ความหึงความหวง ความตระหนี่ถี่เหนียว มันเป็นความตระหนี่ เป็นกิเลส การเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง ก็คือ เสียสละเพื่อตัวเอง ซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญ เป็นผู้ทำเป็นอันดับ ๑ บ้านเมืองเป็นอันดับที่ ๒ เข้าใจไหม ได้ผลอย่างนี้ละเข้าใจ มีเท่าไรให้โกยออกมาให้หลวงตาบ้าง บอกอย่างนั้นนะ อย่ามัวตระหนี่อยู่บอก ทางนี้เปิดกระเป๋าไว้แล้วคอยรับ เอ้า ว่าไป

**โยม :** อันนี้เขาก็ต่อตอนทำอีกนิดหนึ่งว่า ที่เขาได้บอกบุญแบบนี้ เขาตั้งใจให้บริวารได้มหากุศลนี้ทั่วหน้ากัน

**หลวงตา :** ก็ถูกต้องแล้ว เขาก็ได้ด้วย หมดที่นี้ละ ว่าได้กุศลทั่วหน้ากัน ทั่วหน้า เขาด้วยก็ได้ จ่อเข้ามาอีก หน้าเขาด้วยอีก

## บทเพลงช่วยชาติ

### ทำเพื่อใคร ?

คำร้อง - ทำนอง โดย คุณรณชัย ฅมยาปริวัฒน์ (ฮิวด ทีวีบุณ)

มาเถิด ช่วยเมืองไทย รักเมืองไทยของเรา

วันคืนที่ล่วงไป เราทำอะไรอยู่

ไม่เคยจะย้อนดู เวลาที่ผ่านมา

เราโตเติบโตขึ้นมา แต่เล็กมาจนใหญ่

บุญคุณประเทศไทย เคยชินเกินกว่าจะนึก

เรารู้ รู้ตามที่เข้าใจ แต่ที่รู้ ไม่เคยซึ่งลงไปใส่ใจเรารู้สึกที่

จนวันที่หลวงตามมาช่วยประเทศไทย

เราจึงเริ่มซึ่งใจ ความหมายทุกอย่างนั้น

จิวรห่มหุ้มกาย มุ่งไปเพื่อรับทาน

เอารธรรมไปสอนกัน ทั่วทุกถิ่นแดนไทย

ตลอดเวลา ท่านหนักและเหนื่อยเท่าไร แต่ท่านยังทำ

ยังทำ ทำเพื่อใคร... รู้หรือเปล่า (ถ้าไม่ใช่เรา)

รอยบุญที่หลวงตา นำพาให้พวกเรา

พากันมารับเอารอยบุญ ณ ที่นี้

มันคือประเทศไทย แคว้นแดนกุศลมี

พากันเถิดน้องพี่ รักษาแผ่นดินไทย คงไว้วันรันดร





๙๐

### ชาติอุปถัมภ์ด้วยบุญหลวงตา

คำร้อง - ทำนอง คุณเพ็ญ พงษ์มณฑล

ขับร้อง คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศฤทธิศรีกุล

๑. หมาก ๒ - ๓ คำ ถวายยามเก่าๆ ๑ ใบ ผ้าเพียงหนึ่งไตร  
หลวงตาคลุ่มกายเที่ยวจร ช่วยโลกสงสารหวังเจือจานเมตตาอาหาร  
แดนน้อยใหญ่ไกลใกล้ไกลนคร จาริกจรไม่ห่างหาย

๒. ช่วยเหลือโรงเรียนหมอนเวียนถึงโรงพยาบาล ตำรวจ ทหาร  
สัตว์พิการชมนานยากไร้ ผู้ด้อย ผู้ดีทั้งจนมีหลายหลากมากมาย วัดต่างๆ  
ท่านยังมีวาย หมายถึงไปเพื่อเจือจาน

๓. ท่านนำธรรมมาเทศนา ที่จริงเห็นแจ้งอุราแล้ว จึงมา  
แนะนำตามชั้นทาน ศีล ภาวนา ขึ้นมาวิมุตติพระนิพพาน รู้จริงแยะแยก  
แตกฉาน ฟังแล้วปล้นซาบซึ่งตรึงตรา

๔. หมาก ๒ - ๓ คำ ถวายยามเก่าๆ ๑ ใบ ออกโปรดสัตว์  
ไปช่วยไทย ด้วยใจเมตตาชาติเกือบจะจมล้มทั้งยืน กลับฟื้นคืนมา  
ชาติอุปถัมภ์ด้วยบุญหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน





## ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยชาติ โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาค ได้หลายวิธีดังนี้ :-

### 1. บริจาคได้ที่วัดป่าบ้านตาดโดยตรง

บริจาคมาได้ที่ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

### 2. บริจาคเข้าบัญชีธนาคาร

หรือโอนเงินดอลลาร์ เงินบาท ผ่านธนาคารฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  
และค่าใช้จ่ายการโอนทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ :

#### ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ  
โอนดอลลาร์ ชื่อบัญชี “ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน”  
เลขที่บัญชี 745-9-50029-9  
โอนเงินบาท ชื่อบัญชี “โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว  
ญาณสัมปันโน” เลขที่บัญชี 745-2-12831-9
- สาขาอุดรธานี  
โอนเงินบาท เลขที่บัญชี 110-277444-9

#### ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- สาขาสำนักงานใหญ่  
โอนดอลลาร์ ชื่อบัญชี “วัดป่าเกษรศีลคุณ”  
เลขที่บัญชี 222-04209-4022001 US
- สาขาอุดรธานี  
โอนเงินบาท ชื่อบัญชี “โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว  
ญาณสัมปันโน” เลขที่บัญชี 510-2-83957-5

#### ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- สำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี 101-590444-2 และ
- สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 284-533999-9  
โอนเงินบาท ชื่อบัญชี “โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

### 3. บริจาคผ่านทางธนาคารฯ ตัวแลกเงิน เช็ค

ส่งจ่ายในนาม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน



**รวมทองคำและดอลลาร์ที่มอบเข้าคลังหลวงไปแล้วทั้งสิ้น  
(ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2546)**

ทองคำ 618 แท่ง น้ำหนัก 7,725.28 กิโลกรัม  
ดอลลาร์ (รวมดอกเบี้ย) 8,300,000.00 เหรียญสหรัฐฯ

ในเดือนธันวาคม 2546 จะมอบ  
ทองคำ 1,030 กิโลกรัม ดอลลาร์ 300,000 เหรียญสหรัฐฯ